



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวณัจยา เกียรติเกษม	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๓๑๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลมะขาม กลุ่มงานการพยาบาล
๒.	นายเสมอ วุฒิ	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๓๙๓	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๓๒๗
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้
ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีดี) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด
หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ พิสุทธิอารมณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวณัฏยา เกียรติเกษม	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</u> <u>โรงพยาบาลมะขาม</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานวิจัยและพัฒนา</u>	๒๗๓๓๑	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</u> <u>โรงพยาบาลมะขาม</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๒๗๓๑๑	เลื่อนระดับ
						ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนให้เกิดพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื่อในกระแสเลือด
๒	นายเสมอ วุฒิ	<u>จังหวัดจันทบุรี</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม</u> <u>กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</u> นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๗๔๒๒	<u>จังหวัดจันทบุรี</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่</u> สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๒๘๓๔๓	เลื่อนระดับ
						ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี A QUALITY DEVELOPING OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN KHAO KHITCHAKUT DISTRICT, CHANTHABURI
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี